

สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	ปรับเวลาการเปิด-ปิด สถานที่และการออกจากเคหะสถานให้สอดคล้องกับที่ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด	- ปค.รย - ศตธ.รย
๒	ให้แต่ละจังหวัดประสานการปฏิบัติ ในการตั้งด่านตรวจ การออกนอกเคหะสถาน นอกเวลาที่กำหนด และผู้ที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดฉบับที่ ๓ ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน	- ปค.รย - กอ.รมน.จว.รย - ภ.จว.รย
๓	มท. ได้ทำหนังสือประสานไปยัง สธ. ในประเด็นที่มีข้อทักท้วงเรื่องการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจะทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- สธจ.รย - สสจ.รย
๔	การจัดสรรหน้ากากอนามัยฯ ที่ได้รับจำนวนน้อยลงเมื่อประมาณ ๒ วันที่แล้ว ได้รับการแก้ไขแล้ว และขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำไปยังอำเภอในการติดตามการแจกจ่ายในทุกระดับ รวมทั้งเน้นย้ำปลัดจังหวัดดูวิธีการแจกจ่ายในแต่ละระดับด้วย โดยต้องมีบัญชีการแจกจ่ายในทุกระดับ ระบุจำนวนขึ้น และกลุ่มเป้าหมายมีใครบ้าง	- ปค.รย - อำเภอทุกอำเภอ
๕	รถยนต์ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานของจังหวัด หากได้รับแล้วให้รายงานไปยัง มท. ด้วย และประเด็นการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ	- สนจ.รย
๖	การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ขอให้เร่งบันทึกลงระบบเพื่อเป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังมีจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานอีกประมาณ ๘๐๐ ราย โดยการบันทึกข้อมูลนั้นไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- อำเภอทุกอำเภอ
๗	๗.๑ จากกาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีข้อหารือมายัง มท. เรื่องค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลสนาม - ตอบข้อหารือ ให้ อปท. ดำเนินการได้ ๗.๒ กรณี อปท. จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชน จะต้องปิดประกาศครบ ๑๕ วันหรือไม่ - ตอบข้อหารือ เมื่อ อปท. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ทำประกาศและปิดประกาศแล้ว ไม่ต้องรอครบ ๑๕ วัน	- สธจ.รย
๘	สรุปข้อสั่งการในรอบสัปดาห์ ๘.๑ หนังสือ ว ๒๐๙๙ วันที่ ๘ เม.ย. ๖๓ แจ้งซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบกในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ มท. โดยให้ยืนยันข้อมูลสถานที่ที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรใช้เป็นสถานที่กักกัน และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดได้ และให้ดำเนินการตามกระบวนการกักกันตัวโดยเคร่งครัด โดยไม่ให้กลับไปกักกันตัวที่บ้าน หากมีจำนวนมากเกินความสามารถ ให้จังหวัดต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อ ส่งให้ มท. และส่งจังหวัดปลายทางทราบ เมื่อจังหวัดปลายทางได้รับแจ้งบัญชีรายชื่อ ให้แจ้งสถานที่กักกันตัวที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยต้องระบุว่า ผู้ใดเข้าพัก ณ สถานที่ใด ให้ชัดเจน และแจ้งการจัดคนเข้าสถานที่ดังกล่าว	- ปค.รย - สสจ.รย - อำเภอทุกอำเภอ - ภ.จว.รย

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ให้ มท. และจังหวัดต้นทางทราบ ส่วนผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ดำเนินการตามกฎหมาย ห้ามปล่อยตัวกลับภูมิลำเนา และดำเนินการตามกระบวนการกักกันตัว</p> <p>๘.๒ หนังสือ ว ๒๑๒๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ชักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนของ อปท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนทางด้านสาธารณสุขได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๘.๓ หนังสือ ว ๒๑๔๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ การเตรียมการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์</p> <p>๘.๔ หนังสือ ว ๒๑๔๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ การจัดสรรรถยนต์ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดในเบื้องต้นจัดสรรให้จังหวัดละ ๒ คัน</p> <p>๘.๕ หนังสือ ว ๒๑๕๘ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) วันเริ่มอนุญาตเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๒) กำหนดจำนวนผู้เดินทาง วันละไม่เกิน ๑๐๐ คน ต่อ ๑ ช่องทาง เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดผ่านแดนถาวร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันละไม่เกิน ๑๐๐ คน จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส วันละไม่เกิน ๑๐๐ คน จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันละไม่เกิน ๕๐ คน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน จังหวัดสตูล วันละไม่เกิน ๕๐ คน จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองสตูล (ท่าเรือท่ามะลิ) จังหวัดสตูล วันละไม่เกิน ๕๐ คน <p>โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางในแต่ละวันให้ มท. และจังหวัดชายแดนทราบล่วงหน้าก่อนไม่ต่ำกว่า ๒ วัน และผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารประกอบการอนุญาตเดินทาง ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งระบุข้อมูลส่วนบุคคล และลายมือชื่อลงนามรับทราบและยินยอมรับการกักตัวในสถานที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓) ผู้เดินทางต้องเดินทางเข้ามาถึงช่องทางผ่านแดนก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ๔) การขนส่งผู้เดินทางไปยังสถานที่กักกันตัว ให้จังหวัดโดยหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบดำเนินการ ๕) กรณีเกินความสามารถและจำเป็นต้องส่งตัวไปกักกันตัวจังหวัดอื่น ให้จังหวัดแจ้ง มท. ทราบและพิจารณา ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๑ วันก่อนการเดินทาง <p>๘.๖ หนังสือ ว ๒๑๔๖ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อลงสู่ระบบ Thai QM บันทึกตั้งแต่วันที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน เพื่อ มท. จะได้นำไปลงระบบ GIS ต่อไป</p>	<p>- สจจ.รย</p> <p>- สวจ.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สนจ.รย</p> <p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สสจ.รย</p> <p>- ตม.จว.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๘.๗ หนังสือ ว ๒๑๖๑ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งเน้นย้ำแนวทางตามข้อกำหนดฉบับที่ ๓ และทบทวนประกาศ/คำสั่งในการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>๘.๘ หนังสือ ว ๒๒๐๒ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ หนังสือกรมการปกครอง เรื่องการซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่นเดียวกัน โดยที่เน้นย้ำเรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อฯ ลงระบบ Thai QM</p>	<p>- ปค.รย</p> <p>- ศตธ.รย</p> <p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
๙	<p>เน้นย้ำการรายงานข้อมูล</p> <p>๙.๑ การออกประกาศ/คำสั่ง ปิดพื้นที่เสี่ยง เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p> <p>๙.๒ สถานที่ Local Quarantine หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด ให้รายงาน มท. ทันทเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในระบบที่ ดศ. จัดทำขึ้นต่อไป</p>	<p>- ศตธ.รย</p> <p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
๑๐	กรณีร้านตัดผมยังให้ชะลอการเปิดไว้อีกก่อน	<p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
๑๑	กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ขออนุญาตส่งเครื่องบินมารับคนกลับประเทศ โดยจะแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางในจังหวัดหรือการเดินทางออกนอกจังหวัด	<p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- ตม.จว.รย</p>
๑๒	ภารกิจผลิตหน้ากากผ้า ได้ผลิตสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จำนวน ๕๐ ล้านชิ้น	- สจจ.รย
๑๓	<p>การลด/งด ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท.</p> <p>- การลด ให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พิจารณาลดค่าเช่า</p> <p>- การงด มท. ได้ออกระเบียบ ยกเว้นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ อปท. ซึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือต่อไป</p>	- สจจ.รย

กจ.ยศ.สนจ.รย
๑๔ เมษายน ๒๕๖๓